

ดันโมเดลไร้อ้อยพอเพียง'ขึ้นเวทีโลก'

40ชาติปลื้มผลการประชุม'อ้อย-น้ำตาลนานาชาติ'

นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ประธานคณะกรรมการ
อำนวยการจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและ
น้ำตาลนานาชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักวิชาการอ้อย
และน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่
5-8 ธันวาคม 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้า
ร่วมกว่า 2,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก
โดยที่ประชุมได้ให้ความสนใจประเด็นการทำ
ไร้อ้อยแบบพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย
เพราะทำให้เกษตรกรรายเล็กสามารถอยู่รอด

และสามารถเป็นผู้ส่งออกระดับโลกได้

นอกจากนี้ในการประชุม ทุกประเทศ
ที่เข้าร่วมยังได้ชื่นชมการจัดงานที่ทำได้ก่อน
ข้างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน ทั้งการจัด
นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ
เจรจาธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
จากกลุ่มผู้ให้บริการและผู้ผลิตอุปกรณ์ ตลอด
จนกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ด้าน
วิชาการที่มีผู้ส่งผลงานมาร่วมงาน 267 เรื่อง
ทำให้นักวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาส
นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน แสดงความคิด
เห็น สร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับนัก
วิจัยระดับโลกที่เข้ามาเพื่อต่อยอดในการสร้าง



เชิดพงษ์ สิริวิรัช

งานวิจัยที่มีประโยชน์
ต่อไปในอนาคต
และที่สำคัญตัวแทน
ผู้ส่งผลงานจาก
ประเทศไทย 10 คน
ได้รับคัดเลือกให้รับ
รางวัล Best Papers
และ Best Posters
Award จาก 4 สาขา
ได้แก่ สาขาการเกษตร

สาขาชีววิทยา โรงงาน และผลิตภัณฑ์พลอยได้

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยของไทยได้เรียก
ร้องผ่านทางเวทีประชุมดังกล่าว ให้ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนงาน
วิจัยมากขึ้น เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์กับ
การพัฒนา สามารถขยายผลนำมาปฏิบัติได้
จริงดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่การพัฒนา
อยู่บนฐานข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัย ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

ด้าน นายกิตติ ชูณหงษ์ นาย
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำคัญในการ
จัดงานประชุมครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นำใน
เรื่องอ้อยและน้ำตาลของไทยตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อ้อยประเภท
ต่างๆ การจัดการดินและน้ำภายใต้ทรัพยากร
ที่จำกัดไปจนถึงใช้เครื่องจักรขนาดเล็กสำหรับ
เกษตรกรรายย่อย และโรงงานน้ำตาลใน
ยุคใหม่ ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การนำผลผลิตอ้อยทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ โดยไม่มีส่วนใดเหลือทิ้ง ตลอดจนการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และการควบคุมการผลิตด้วยระบบจีพีเอส นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการอ้อยและน้ำตาลของไทยมีโอกาสนำเสนอสินค้าออกสู่สากลมากขึ้นอีกด้วย

การประชุมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรของไทยได้เข้าชมนงาน ทำให้ได้รับรู้และรับทราบเทคโนโลยีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้าง Economic Impact และแสดงให้เห็นว่า จ.เชียงใหม่ สามารถเป็น MICE City ได้ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายที่ถูกเลือกให้จัดงานในระดับ International CONVEX ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้าน International Congress และ Trade Exhibition ได้อีกจุดหมายหนึ่งนอกเหนือจาก กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านนักท่องเที่ยว เพราะจะทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ก็จะนำเรื่องราวของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ไปเชิญชวนให้ประชาชนในประเทศของเขาเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น” นายกิตติกล่าว
